



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๙๕

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิคย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๒๐ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เดินทางส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
- ❖ กทม.แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยหน้าอาคาร MS Siam Tower
- ❖ กทม.แก้ไขฝาท่อไม่เรียบเสมอทางเท้า เตรียมปรับปรุงทางเท้าถนนสุทธิสารฯ

❖ กทม.เดินทางส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา กทม. กล่าวถึงการสนับสนุนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย มีเขาวนปัญญาดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการศึกษา ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย สธ. จัดส่งคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขณะเดียวกันได้สร้างความเข้าใจการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงเวลาที่เด็กอยู่บ้าน โดยเน้นการดูแลสุขภาพ สุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน นอกจากนี้ ยังร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม กทม. จัดทำคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด กทม.

นางอนุสรรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคม มีแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับสำนักงานเขตสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ได้แก่ ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการพัฒนาองค์ความรู้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการครบถ้วน รวมทั้งให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาสมวัย ขณะเดียวกันได้จัดทำคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร โดยการมีส่วนร่วมของแพทย์ นักการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจากภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านร่วมดำเนินโครงการ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” โดยใช้หนังสือฝึกอ่านตามระดับตามความสามารถชุด “อ่าน อาน อ้าน” มาฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กที่เป็นแกนนำในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับหนังสือนิทานให้เด็กจำนวนบ้านละ ๓ เล่ม เพื่อให้เด็กมีหนังสือนิทานอ่านที่บ้าน นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะสมอง (Executive Functions: EF) และการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการพัฒนาที่ช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาด้านเหตุผล จริยธรรม การตัดสินใจ เพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ ในอนาคต ตลอดจนสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ได้จัด ...

ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยผ่านการเล่นโดยผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในการเป็นผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) และนำองค์ความรู้ไปจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะ ความสามารถเชิงสมรรถนะที่ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิต และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลกในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร

* * * * *

❖ กทม.แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยหน้าอาคาร MS Siam Tower

นายโทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยคนเดินข้ามบริเวณหน้าอาคาร MS Siam Tower ถนนพระรามที่ ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวาว่า สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยบริเวณดังกล่าว พบว่าระบบควบคุมไฟฟ้าขัดข้อง จึงทำให้ไฟดับ ทั้งนี้ ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนฯ ๑ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

* * * * *

❖ กทม.แก้ไขฝาท่อไม่เรียบเสมอทางเท้า เตรียมปรับปรุงทางเท้าถนนสุทธิสารฯ

นางเบญญา อินทวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กล่าวกรณีประชาชนขอให้ตรวจสอบเหล็กยกฝาท่อบนทางเท้าบริเวณด้านหน้า sc tower ถนนพหลโยธิน ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบทางเท้าบริเวณดังกล่าว พบลักษณะเป็นหลุมและมีฝาท่อสายสื่อสารผayoขึ้นมา ไม่เรียบเสมอทางเท้า สำนักงานเขตฯ จึงได้แก้ไขชั่วคราวโดยทุบเหล็กที่ผayoขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักการโยธา กทม. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนสุทธิสารฯวินิจัยต่อไป

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร